



ประจำวันที 25 พฤษภาคม 2559

สำนักงานศาลยุติธรรมเริ่มทำแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2561 - 2564



วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2561 - 2564 เรื่อง การศึกษาสภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอกของ ศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม โดยมีนายอติคม อินทุบดินทร์ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และในฐานะประธาน คณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมฯ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยข้าราชการตุลาการ ผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรม และข้าราชการศาลยุติธรรม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องรัชชวิภา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ประธาน ศาลฎีกาได้กล่าวแก่ที่ประชุมว่า ศาลยุติธรรมใช้แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมมาแล้ว 3 ฉบับ ฉบับปัจจุบันคือแผนยุทธศาสตร์ ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2557 - 2560 แต่ละแผนได้มุ่งเน้นบริหารงานภายใต้บริบทของสถานการณ์ของศาลยุติธรรมและสังคมใน ช่วงเวลานั้น ขณะนี้ใกล้ระยะเวลาสิ้นสุดของแผนยุทธศาสตร์ฉบับปัจจุบัน จึงต้องมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2561 - 2564 ขึ้น เพื่อเป็นแผนชี้ทิศฉบับใหม่ และใช้ในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย โดยการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ศาลยุติธรรม ต้องคำนึงสถานการณ์สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน จะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ ภายนอก ตลอดจนความคิดเห็นของคณะทำงานและข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมที่เกี่ยวข้องมาประกอบในการยกร่าง แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม ให้เป็นแผนกำหนดทิศทางการบริหารราชการที่ชัดเจน เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพในด้านการอำนวย ความยุติธรรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามภารกิจของศาลยุติธรรมได้อย่างครบถ้วน

ประกาศรายชื่อผู้ส่งจองโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามโครงการสวัสดิการฯ ของสำนักงานศาลยุติธรรม

กองสวัสดิการศาลยุติธรรม แจ้งว่า ขณะนี้สำนักงานศาลยุติธรรมได้ประกาศรายชื่อข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่ส่งจองโทรศัพท์เคลื่อนที่ในโครงการสวัสดิการจัดหาโทรศัพท์เคลื่อนที่ฯ ทางเว็บไซต์ของ กองสวัสดิการศาลยุติธรรม www.wd.coj.go.th ทั้งนี้ ผู้ส่งจองที่ยื่นเอกสารถูกต้องตามหลักเกณฑ์คาดว่าจะได้รับ โทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในเดือนมิถุนายน 2559 ส่วนผู้ที่ยังติดปัญหาการย้ายค่ายและปัญหาการถือครองหมายเลขไม่ตรงกับชื่อ ผู้จอง ขอให้รีบดำเนินการแก้ไขโดยด่วนภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการจอง สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการศาลยุติธรรม โทร. 0 2541 2787

